

**BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH**

Biểu mẫu 18

*Kèm theo Thông tư số 36/TT-BGDĐT ngày 28 tháng 12 năm 2017
của Bộ Giáo dục và Đào tạo*

THÔNG BÁO

Công khai chất lượng đào tạo thực tế của Trường Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh, năm học 2023 - 2024
(Về công khai các môn học của từng khóa học, chuyên ngành trình độ tiến sĩ)

CHUYÊN NGÀNH: LỊCH SỬ VIỆT NAM

STT	Tên môn học	Mục đích môn học	Số tín chỉ	Lịch trình giảng dạy	Phương pháp đánh giá
1	Đạo đức trong nghiên cứu khoa học	Trình bày tổng quan về nghiên cứu khoa học. Trình bày các nguyên tắc, các hành vi vi phạm đạo đức nghiên cứu khoa học. Sử dụng một số hình thức, kỹ thuật để tránh vi phạm đạo đức nghiên cứu khoa học.	1	Năm học 2023 - 2024	Tiểu luận
2	Quan hệ của Việt Nam với các nước trên lĩnh vực kinh tế - văn hóa - quốc phòng (thế kỷ XI – XIX)	Phân tích được hoàn cảnh lịch sử các hoạt động ngoại giao về kinh tế, văn hóa, quốc phòng Nêu và phân tích được nội dung của các hoạt động ngoại giao về kinh tế, văn hóa, quốc phòng (thế kỷ XI-XIX), Phân tích và đánh giá nội dung, phương pháp, cách thức ngoại giao của các triều đại phong kiến Việt Nam. Vận dụng được kiến thức đã học để giải quyết các vấn đề khoa học do thực tiễn lịch sử Việt Nam và thực tiễn giảng dạy đặt ra.	3	Năm học 2023 - 2024	Tiểu luận/Bài báo
3	Chủ tịch Hồ Chí Minh với vấn đề dân tộc và giai cấp trong cách mạng giải phóng dân tộc Việt Nam (1930 - 1975)	Phân tích được quá trình hình thành quan điểm vô sản của Hồ Chí Minh về vấn đề dân tộc và giai cấp. Đánh giá được việc giải quyết đúng đắn mối quan hệ giữa dân tộc và giai cấp trong cách mạng Việt Nam (1930 – 1975) đã đưa đến thắng lợi cho cách mạng Việt Nam. Vận dụng được những bài học của việc giải quyết thành công mối quan hệ giữa dân tộc và giai cấp trong cách mạng Việt Nam giai đoạn 1930 – 1975 vào sự nghiệp đổi mới đất nước Việt Nam hiện nay.	3	Năm học 2023 - 2024	Tiểu luận/Bài báo
4	Công cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc và bảo vệ Tổ quốc trong lịch sử Việt Nam (thời kỳ trước 1858)	Phân tích được hoàn cảnh lịch sử dẫn đến các cuộc đấu tranh bảo vệ Tổ quốc của nhân dân Việt Nam từ XI đến nửa đầu thế kỷ XIX. Nêu và phân tích được nội dung của các cuộc các cuộc đấu tranh bảo vệ Tổ quốc trước năm 1858. Phân tích và đánh giá nội dung, phương pháp, nghệ thuật chiến đấu của các cuộc đấu tranh.	3	Năm học 2023 - 2024	Tiểu luận/Bài báo

		Vận dụng được kiến thức đã học để giải quyết các vấn đề khoa học do thực tiễn lịch sử Việt Nam và thực tiễn giảng dạy đặt ra.			
5	Quan hệ Việt Nam - Trung Quốc từ năm 1991 đến nay	<p>Phân tích được sự thay đổi trong chính sách đối ngoại của Trung Quốc từ 1991 – nay</p> <p>Hệ9 thống hóa được các nhân tố quốc tế tác động tiến trình bình thường hóa quan hệ hai nước Việt Nam -Trung Quốc</p> <p>Phân tích được tiến trình bình thường hóa quan hệ Việt Nam -Trung Quốc</p> <p>Phân tích và đánh giá được quan hệ Việt Nam – Trung Quốc trên lĩnh vực chính trị - ngoại giao (1991 – nay)</p> <p>Phân tích và đánh giá được quan hệ Việt Nam – Trung Quốc trên lĩnh vực kinh tế - thương mại (1991 – nay)</p> <p>Phân tích và đánh giá được quan hệ Việt Nam – Trung Quốc trên lĩnh vực văn hóa - giáo dục (1991 – nay)</p> <p>Vận dụng các kiến thức đã học đánh giá quan hệ Việt Nam – Trung Quốc (1991 – nay)</p> <p>Vận dụng kiến thức đã học dự báo quan hệ Việt Nam – Trung Quốc trong tương lai.</p>	3	Năm học 2023 - 2024	Tiểu luận/Bài báo
6	Cuộc đấu tranh của nhân dân Việt Nam chống âm mưu chia cắt Nam Bộ ra khỏi Việt Nam của thực dân Pháp giai đoạn 1945-1949	<p>Phân tích được nguồn gốc, bản chất, đúc rút được đặc điểm, bài học lịch sử của “Cuộc đấu tranh của nhân dân Việt Nam chống âm mưu chia cắt Nam Bộ ra khỏi Việt Nam của thực dân Pháp giai đoạn 1945-1949”.</p> <p>Vận dụng được kiến thức, kỹ năng nghiên cứu để lý giải được một cách khoa học về “Cuộc đấu tranh của nhân dân Việt Nam chống âm mưu chia cắt Nam Bộ ra khỏi Việt Nam của thực dân Pháp giai đoạn 1945-1949”.</p> <p>Vận dụng được kết quả nghiên cứu về “Cuộc đấu tranh của nhân dân Việt Nam chống âm mưu chia cắt Nam Bộ ra khỏi Việt Nam của thực dân Pháp giai đoạn 1945-1949” để từ đó khẳng định Nam Bộ là bộ phận không thể tách rời của Việt Nam.</p>	3	Năm học 2023 - 2024	Tiểu luận/Bài báo
7	Đối ngoại Việt Nam thời kỳ Đổi mới (từ 1986 đến nay)	<p>Phân tích được quá trình đổi mới đường lối/chính sách đối ngoại của Việt Nam; những hoạt động đối ngoại chủ yếu, cùng những thành tựu cơ bản của hoạt động đối ngoại Việt Nam qua những chặng đường đổi mới, đi từ đa phương hóa, đa dạng hóa các hoạt động đối ngoại, từng bước phá thế bị bao vây cấm vận, chủ động hội nhập khu vực và thế giới.</p> <p>Phân tích được vai trò của mặt trận đối ngoại đối với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong thời kỳ Đổi mới.</p> <p>Phân tích và đánh giá được những kết quả, đặc điểm và hạn chế của hoạt động đối ngoại Việt Nam và những kinh nghiệm lịch sử rút ra.</p> <p>Vận dụng được các kiến thức đã học và tự nghiên cứu để trình bày một chuyên đề khoa học về hoạt động đối ngoại của Việt Nam thời kỳ Đổi mới.</p> <p>Phát triển kỹ năng tự nghiên cứu, phát hiện và giải quyết vấn đề; trao đổi kiến thức, kỹ năng trình bày một vấn đề khoa học, tự kiểm tra, đánh giá và điều chỉnh phương pháp nghiên cứu để đạt kết quả tốt.</p>	3	Năm học 2023 - 2024	Tiểu luận/Bài báo

8	Phong trào dân tộc dân chủ ở Nam Kỳ (cuối thế kỷ XIX đầu thế kỷ XX)	<p>Phân tích, đánh giá một cách toàn diện và hệ thống về mối quan hệ giữa bối cảnh lịch sử và thực tiễn vận động của phong trào dân tộc, dân chủ ở Nam Kỳ cuối thế kỉ XIX-đầu thế kỉ XX.</p> <p>Luận giải được về nguồn gốc của sự đa dạng về tư tưởng, phong phú về hình thức của phong trào dân tộc, dân chủ ở Nam Kỳ cuối thế kỉ XIX-đầu thế kỉ XX.</p> <p>Khám phá quá trình chuyển biến của một bộ phận lớn lực lượng yêu nước theo xu hướng cách mạng vô sản ở Nam Kỳ trong những năm 1925-1930.</p> <p>Nâng cao khả năng vận dụng quan điểm biện chứng, lịch sử - cụ thể, toàn diện và hệ thống trong nhận thức lịch sử.</p> <p>Rèn luyện khả năng nghiên cứu độc lập và trình bày các vấn đề khoa học lịch sử</p>	3	Năm học 2023 - 2024	Tiểu luận/Bài báo
---	---	---	---	---------------------	-------------------

HIỆU TRƯỞNG

Huỳnh Văn Sơn